
sþ. 132. Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um kennslu sjúkraliða.

Frá Inga Tryggvasyni

Hvers vegna fer ekki lengur fram á Akureyri kennsla sjúkraliða?

[111. mál]


